
BORGARRÁÐ 17. janúar 2019: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins og Flokks 
fólksins þar sem óskað er eftir nákvæmum lista yfir hvað skilgreint var sem minjar og 
sundurliðun á uppgerð þeirra vegna uppgerðar á bragganum í Nauthólsvík - R19010253

Fram hefur komið að 70 milljónir fóru í að gera upp minjar í tengslum við braggann í 
Nauthólsvík. Óskað er eftir upplýsingum um hvað nákvæmlega þessar 70 milljónir 
fóru í vegna vinnu við að gera upp minjar. Óskað er eftir nákvæmum lista yfir hvað 
skilgreint var sem minjar og sundurliðun á verkefninu. 


